

ประเด็นการชี้แจงผ่านการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
ของ รปส.เผชิญ จำโพธิ์

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 13.00น.-15.00 น.

ณ ห้องประชุม 211A และ B อาคารที่ทำการ กปส.

ประเด็นด้านการชี้แจงประกอบด้วย

1) แนวนโยบายในการบริหารจัดการสื่อของ กปส.

การบริหารจัดการสื่อของ กปส. ตามแนวทางที่ รมต.นร.นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ ได้เสนอแนะแก่ กปส. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ในโอกาสที่มาพบปะผู้บริหาร กปส. รมต.นร. ได้พูดถึงเนื้อหา/ข้อมูลที่ กปส. จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คือ เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเรื่องนโยบายรัฐบาล ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้เขารู้ว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างจากนโยบาย และวิธีการที่เขาจะเข้าถึงนโยบายหรือสามารถใช้สิทธิตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ จะมีช่องทางเข้าถึงได้อย่างไรบ้าง และที่สำคัญ กปส. ต้องมีบทบาทในลักษณะการสื่อสารสองทางเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนให้รัฐบาลทราบด้วย

นอกจากนี้ รมต.นร. อยากเห็นประเทศไทยเป็น Media Center ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี กปส. เป็นองค์กรแกนนำ แทนที่ Media Center จะไปอยู่ที่สิงคโปร์ หรือฮ่องกง และที่สำคัญรัฐบาลยังเห็นความจำเป็นที่ต้องมีงานประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ รูปแบบโครงสร้างจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ต้องมีลักษณะการทำงานที่เป็นมืออาชีพ สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับภาคเอกชน สามารถหารายได้เพื่อนำมาใช้พัฒนากิจการขององค์กรได้

แนวนโยบายอีกประการหนึ่งของ รมต.นร. คือการทำช่อง 11 ให้เป็นสื่อทางเลือกแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อ IT หรือสื่อที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น เคเบิลทีวี สทท 11 น่าจะมีบทบาทนำเสนอสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับเยาวชนเหล่านี้เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับเยาวชนบางส่วนที่มีโอกาสมากกว่า โดยสรุปแล้ว รมต.นร. อยากเห็นสื่อของ กปส.

มีความทันสมัยทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ การนำเสนอรายการที่น่าสนใจสำหรับคนกลุ่มต่าง ๆ และบุคลากรที่ทำงานอย่างมืออาชีพซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากแนวนโยบายของ รมต.นร ดังกล่าว รมต. ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก อปส. ให้กำกับดูแลงานด้านสื่อของ กปส. ก็ขอรับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่อง การทำให้ สทท.11 เป็นทางเลือกใหม่แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อของ กปส. ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ IT. ส.ปชส. ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น คิดว่าการดำเนินการใน 2 เรื่องนี้จะต้องทำให้บังเกิดผลโดยเร็ว ซึ่งคงต้องขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ผอ.กอง/ สำนักที่รับผิดชอบงานด้านสื่อต่าง ๆ รมต. ในฐานะกำกับดูแลพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุกด้านขอเพียงให้ท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานของท่าน เข้าใจว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว ซึ่ง รมต. คงต้องนัดประชุมหารือกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเร็วต่อไป

2) การขยายสัดส่วนเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สืบเนื่องจากคำรับรองที่ อปส. ลงนามกับรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ กปส. ที่กำหนดให้มีการเพิ่มโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ข้อ 2.3 กำหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนรายการ โทรทัศน์และรายการวิทยุในภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ได้มีการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพให้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว โดยมีมติที่ประชุมผู้บริหาร กปส. เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มอบหมายให้ สวท. เป็นเจ้าภาพในการกำหนดสัดส่วนเวลาออกอากาศรายการในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นเพื่อให้ สวท. ในส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจและกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล เช่นเดียวกัน สทท. 11 กทม.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมหารือกับ สทท. ในภูมิภาคเพื่อกำหนดสัดส่วนเวลาออกอากาศของ สทท. ภูมิภาคเพิ่มขึ้น เรื่องนี้ทั้ง สวท.และสทท. คงต้องรีบดำเนินการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ได้ทราบว่า สวท. จะใช้กลไกคณะกรรมการ กบป. ซึ่งมีผู้แทน สวท. ภูมิภาคเป็นกรรมการอยู่แล้วเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องการขยายสัดส่วนเวลาออกอากาศ ของ สวท และ สทท. ภูมิภาค เป็นนโยบายที่ผู้บริหาร กปส. เห็นชอบกันมานานแล้ว (ก่อนจะมีการกำหนดเป็นกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์อีก) แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง เนื่องจากความไม่พร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ ซึ่งปัจจุบันเท่าที่ได้มีการหารือสอบถามกันอย่างไม่เป็นทางการ ทราบว่าทั้ง สวท. และ สทท. ในภูมิภาคมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แม้ว่าจะต้องทำงานหนักมากขึ้น ก็ต้องผลิตรายการเพิ่มขึ้น ก็มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์มากกว่าที่ผ่านมา จึงขอให้ถือเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งแต่ละสถานีอาจมีความพร้อมไม่เท่ากัน ก็ขอให้สถานีที่พร้อมดำเนินการได้เลย ส่วนสถานีที่ไม่พร้อมคงต้องมาพิจารณากันว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ซึ่งคงต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้ทุกสถานีปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับเรื่องระยะเวลาที่จะขยายให้สถานีในภูมิภาคจะเป็นสัดส่วนเท่าไรนั้น ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งถ้าเป็นความเห็น รปส. คิดว่าน่าจะเป็นระหว่างส่วนกลาง : ภูมิภาค เท่ากับ 60:40 ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ด้วยว่าจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด ก็ขอฝากให้ช่วยกันคิดและกำหนดแนวทางที่เหมาะสม จะได้นำเสนอขอความเห็นชอบจาก อปส. และที่ประชุมผู้บริหารต่อไป
